



ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๑๗/๕๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

(๓) พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษา
จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๓๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของ
เทศบาลนครนทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ พบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีแต่งงานแบบวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีพิธีมงคลสมรส จำนวน ๑๗ คู่
โดยคู่บ่าวสาวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นจะต้องเป็นการให้ประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มิใช่ให้ประโยชน์หรืออำนวยความสะดวก
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดพิธีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็น
การดูแลและจัดทำบริการสาธารณะหรือเป็นการส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็น
กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และเป็นการรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานในเรื่องดังกล่าว
สรุปได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินกิจการหรือโครงการในการจัดทำบริการสาธารณะ
เพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้นั้น กิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายกำหนดไว้และจะต้องมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป็นการทั่วไป มิใช่ส่งเสริมสนับสนุนเป็นการเฉพาะบุคคล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ไตตลกवेशย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร/โทรสาร ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๓,๒๕